

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.36 แนวโน้มอ่อนค่า จากตลาด Risk Off หนุนดีมานด์ดอลลาร์เพิ่ม ,กรอบ 31.30-31.50

\* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.36 ใกล้เคียงกับระดับปิดสิ้นวันก่อน แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่า เนื่องจาก second wave ยังน่ากังวล ตลาดยังปิดรับความเสี่ยง หรือ Risk Off นักลงทุนหันมาถือครองดอลลาร์มากขึ้น หนุนดอลลาร์แข็งค่า ,คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.30-31.50

\* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิดที่ระดับ 31.36 ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทเข้านี้มีแนวโน้มอ่อนค่า จากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบันที่ second wave ยังรุนแรง บวกกับวานนี้ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ระบุว่า ทั้งตัวเลขการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว แต่ยังไม่มีความไม่แน่นอนในระดับที่สูง โดย Fed จะยังคงพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินหนุนการฟื้นตัวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

\* ขณะเดียวกันในฝั่งยุโรป นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ออกแถลงการณ์ให้ประชาชนกลับมาทำงานจากที่บ้านอีกครั้ง และออกคำสั่งให้ผับและร้านอาหารปิดเร็วขึ้น รวมไปถึงห้ามประชาชนรวมกลุ่มมากกว่า 6 คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อป้องกัน second wave

\* สถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของไวรัสยังรุนแรง บวกกับเศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้า แต่มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ตลาดยัง Risk Off และหันมาถือดอลลาร์มากขึ้น ส่งผลให้เงินบาทและสกุลเอเชียอ่อนค่า นำโดยดอลลาร์/หยวน

\* คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.30-31.50 บาท/ดอลลาร์

\* ตลาดยังติดตามปัจจัย การประชุมกนง.วันนี้ คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% แต่ต้องติดตามดูว่ากนง.จะปรับประมาณการ GDP ปีนี้ที่ -8.1% ลงอีกหรือไม่ แม้ ธปท.จะบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว แต่หากปรับลงก็คงเป็นอีกปัจจัยกดดันบาทอ่อนค่าได้ โดยยังมี 2 ปัจจัยที่ยังกดดันเศรษฐกิจไทย คือ 1. ภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่น่าจะถึง 8 ล้านราย ตามที่ ธปท.คาดไว้ โดยน่าจะอยู่ที่ 6.7 ล้านคน และ 2.การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ยังล่าช้า และพรก. 1 ล้านล้านบาทยังเบิกจ่ายได้น้อย

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 94.14 วานนี้ 93.56

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,417.14 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,902.18 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักประจำวันระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.384 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้